

งาน “Crowdfunding Day by Dreamaker” จุดไอเดีย ต่อยอดความฝัน โดยการระดมทุน



บริษัท ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิง จำกัด บริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงในประเทศไทย จัดงาน “Crowdfunding Day by Dreamaker จุดไอเดีย ต่อยอดความฝันโดยการระดมทุน” งานที่รวบรวมกลุ่มคนที่ทำการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงสำเร็จในเว็บไซต์ระดมทุนระดับโลกอย่างKickstarterในระดับหลักแสนถึงระดับหลักล้านบาท มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการระดมทุน เริ่มตั้งแต่ช่วงคิดผลงาน การตลาด และประชาสัมพันธ์ไปจนถึงหลังจากจบเสร็จสิ้นการระดมทุน พวกเขาทำกันอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ โดยงานจัดขึ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ เอไอเอสดีซี ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

“Crowdfunding Day by Dreamaker จุดไอเดีย ต่อยอดความฝันโดยการระดมทุน” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงแก่นักออกแบบชาวไทยและบุคคลทั่วไปเพื่อที่จะสามารถนำไอเดียหรือผลงานต่างๆมาต่อยอดด้วยการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงได้ นอกจากนี้ในงานยังมีการแนะนำแพลตฟอร์มในการระดมทุนสำหรับชาวไทยจากบริษัท ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิง จำกัด วิทยากรภายในงานได้แก่ คุณ คชา ทองศรีเจ้าของแบรนด์ AKO DICE กว่าเงินล้านจากเว็บไซต์ Kickstarter จากผลงานลูกเต๋า , คุณ ฐนันทน์ วิทยปรีชากุล คิดค้นผลิตและออกแบบรองเท้าที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการผู้ต้องการระดมทุนได้ จนคว้าเงินเกือบล้าน , คุณ วรพล วงษ์หิรัญ ผู้ออกแบบอุปกรณ์สำหรับนักปั่นจักรยานนักเดินทาง , คุณ บุญโชค วงศ์ดีเลิศ โปรเจค Min Belt ออกแบบเข็มขัดที่ใส่ง่ายอยู่ทนนาน กับยอดระดมทุนถึงหลักล้าน และ คุณ ชรภัทร์ สันติมากร – คุณ พันธบัตร สันติมากร ผู้ก่อตั้งและผู้ออกแบบกระบอกน้ำที่สามารถวัดค่าสารอาหารของของเหลวในกระบอกน้ำได้ แปรนต์ Rinn จะมาแชร์ประสบการณ์และกระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจผลิตสินค้าออกมา

นอกจากนี้ภายในงานยังนำผลงานที่ระดมทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วจากวิทยากรมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียน สามารถลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากเว็บไซต์ Changtrixget จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ ฟรี !! สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ <http://www.dreamaker.co.th> หรือติดต่อ คุณโบว์ : 069-243-6699 เพื่อทำการลงทะเบียน “Crowdfunding Day by Dreamaker จุดไอเดีย ต่อยอดความฝันโดยการระดมทุน” จัดวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12:00-16:00 น. ณ AIS D.C. ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม